
รายงานการประชุมสํานักชลประทานที่  ๑๑ 
คร้ังที่ 1/๒๕๕5 

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  มกราคม ๒๕๕5 
ณ  ห้องประชุม 1 สํานักชลประทานที่  ๑๑ 

 
ผู้มาประชุม 

 ๑.  นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผส.ชป.๑๑  ประธาน  
2.  นายเทอดธรรม  วงศ์กาฬสินธุ์  ฝปน.ชป.11 แทน ผบร.ชป.๑๑ 
3.  นายประเจตน์  พลคชา  ผวศ.ชป.๑๑ 
4.  นายณัฐพงศ์  ศิริโภค  ผปก.ชป.๑๑ 
 5.  นายเอนก  ก้านสังวอน  ผคก.ชป.๑๑ 
 6.  นางอรทัย  พิรุณสาร  ฝบท.ชป.๑๑ 
 7.  นายเกียรติศักดิ ์  หนูแก้ว  ผอ.คป.นนทบุรี 
8.  นายนรินทร์  นิ่มวิญญา  ฝวศ.คป.นนทบุรี                  
 9.  นายอาภากร  สนิกะวาที  ฝจน.คป.นนทบุรี 

10.  นายสําราญ  เสือใหญ่  ฝชก.คป.นนทบุรี 
11.  นางจิรพรรณ  สิงหมงคล  บท.คป.นนทบุรี 
12.  นายชูชาติ  ศุภวรรธนางกูร  ผอ.คป.ปทุมธานี 
13.  นายภูริต  โกมลเกษรักษ์  ฝวศ.คป.ปทุมธานี                  
๑4.  นายสมนึก  เตียวหุน  ฝจน.คป.ปทุมธานี 
15.  นางกรพรรณ  สังข์จันทร์  บท.คป.ปทุมธานี 
๑6.  นายสัมฤทธิ์  บุญชี  ฝวศ.คป.สมุทรปราการ 
17.  นายนิคม  วัชรดิเรกรัตน์  ฝจน.คป.สมุทรปราการ 
18.  นายอนุชา  ลองทอง  ฝชก.คป.สมุทรปราการ 
19.  นางยุพา  คําหอม  บท.คป.สมุทรปราการ 
20.  นายพีระพงศ์ สิมปนาธร ผอ.คป.สมุทรสาคร 
21.  นายพีรพัฒน์ชัย  วิชชุรังษี  ฝชก.คป.สมุทรสาคร  
22.  นางกุลประภัสสร ์  รําพึงจิตต์  บท.คป.สมุทรสาคร  
๒3.   นายชวลิต  เหล่าเรืองโรจน ์  ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  
๒4.  นายอนันต์  เจริญรัตน์  ฝวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 

 ๒5.  นายไชยวัฒน์  บุญมาก  ฝชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
26.  นางเรณู  บ่อพลอย  บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน 
27.  นายศักดิ์ศิร ิ  อยู่สุข  ผอ.คบ.พระยาบรรลือ 
28.  นายมนัส  นิลคุปต์  ฝวศ.คบ.พระยาบรรลือ 
29.  นายสนธยา   จั่นบํารุง  ฝจน.คบ.พระยาบรรลือ 
30.  นายสมชาย  นุ่มบัว  ฝชก.คบ.พระยาบรรลือ 
31.  นางณภัทร์  รวยบุญส่ง  บท.คบ.พระยาบรรลือ  
32.  นายชัยพร  พรหมสุวรรณ  ผอ.คบ.พระพิมล 
33.  นายพงศกร  อุตตนางกูร  ฝวศ.คบ.พระพิมล   
34.  นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน  ฝชก.คบ.พระพิมล 
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35.  นางสาวนงเยาว์  คันธเสวี  บท.คบ.พระพิมล  
36.  นายประสงค์  อินดนตรี  ผอ.คบ.ภาษีเจริญ    
37.  นายวิรชั  สาทรานุวัฒน์  ฝวศ.คบ.ภาษีเจริญ                 
38.  นายคํานึง  ชูชาติ  ฝจน.คบ.ภาษีเจริญ 
39.  นายชัยณรงค์  คล่องวานิชย์  ฝชก.คบ.ภาษีเจริญ  
40.  นางมาลินี  มีชัย  บท.คบ.ภาษีเจริญ  
41.  นายวีระชัย  จิตรบรรเทา  ผอ.คบ.รังสิตเหนือ 
42.  นายสุชาติ  อินทร์ปรุง  ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ 
43.  นางขวัญเมือง  ถากรงาม  ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ  
44.  นางนันทา  อุปมาก  บท.คบ.รังสิตเหนือ  
45.  นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล  ผอ.คบ.รังสิตใต้ 
46  นายชุติมันต์    สกุลพราหมณ์  ฝวศ.คบ.รังสิตใต้  
47.  นางปรียา  บุสสา  บท.คบ.รังสิตใต้ 
48.  นายสุรัช  ธนูศิลป์  ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร             
49.  นายสุริยพล  นุชอนงค์  ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร  
50.  จ.อ.พีรพล  ดีไทย  ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร 
51.  นายทินกร  โมฬี  ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร  
52.  นางมยุรี  ดีไทย  บท.คบ.ชลหารพิจิตร  
53.  นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
54.  นายจิรศักด์ิ  ลิปิการวงศ์  ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
55.  นายพร  วินโกมินทร์  ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต 
56.  นางประพีร์  อุมะวิชนี  บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต  
57.  นายนิเวศน ์  ธวัชรุ่งโรจน์  ผสก.2๑ 
58.  นางเจตนา  จิวะสุรัตน์  บท.พก.2๑ 
59.  นายธนกิจ  นิ่มวิญญา  ผสก.22 
60.  นายสมพงศ์  ประทีปแก้ว  แทน ฝจม.๑๑ 
61.  นายพรชัย  ส้อตระกูล  นิติกร สํานักชลประทานท่ี  ๑๑ 
62.  นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ  ฝอน.๒ 
63.  นายชูชัย  มณีทัต  ผศป.ท่ี ๖ 
64.  นายอุดม  ปานขวัญ  ฝน.คก.๖  
65.  นายสมชาย  อินทร์เหยี่ยว  สร.รว.11 
66. นายสมเดช  สุขสวัสด์ิ  ฝด.ผด.๑๑  

 67.  นายศุภชัย  มโนการ  ฝงจ.ชป.๑๑ 
 68.  นายเลอบุญ  อุดมทรัพย์  ฝจน.ชป.๑๑ 
 69.  นายชูพงศ์  ทิพย์พยอม  ฝชน.ชป.๑๑ 
 70.  นายจํานงค์  ธรรมสอน  ฝปค.ชป.๑๑ 

71.  นายกัมพล  บุญวิไล  ฝปท.ชป.11 
72.  นายธีรชาติ  พันธุ์หอม  ฝงส.ชป.11 
73.  นายธนิต  ธรรมสโรช  ฝปช.ชป.11 
74.  นายสหะ  อังสนันท์สุข  ฝคพ.ชป.11 
75.  นายวรชัย  สุขผลธรรม  กอบ.ชป.๑๑ 
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 76.  นายประสิทธิ์  เสือทอง  ฝสส.ชป.๑๑ 
 77.  นางพจนีย์  อ่อนเหล่  ธก.ชป.๑๑ 

78.  นายชัยโรจน ์  อุปรารัตน์  จก.ชป.๑๑ 
 79.  นางนุจร ี  บางน้อย  บง.ชป.๑๑ 
 80.  นางปรียาภรณ์  รักสังข์  พด.ชป.๑๑ 
 81.  นางรัตนา  วงศ์สายชล  ประชาสัมพันธ์  สํานักชลประทานท่ี ๑๑ 
 82.  นางประจวบ  พ่วงศรี  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 83.  นางมาลีรัตน์  เทียนถวาย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 84.  นายเอวิสันต์  กู้เกียรติศักด์ิ  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ หน้าห้อง ผส.ชป.๑๑ 
 85.  นายอมรเดช  ไม้อบเชย  วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ ส่วนเครื่องจักรกล 

86.  นายศรายุธ  พันธุ์บุญ  วิศวกรชลประทานชํานาญการ หน้าห้อง ผส.ชป.๑๑ 
87.  นายศราวุธ  สากล  วิศวกรชลประทานชํานาญการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร 
88.  นายวิรัตน ์  บุญช่วยเรืองชัย  วิศวกรชลประทานชํานาญการ ส่วนปฏิบัติการ 
89.  นายสณท ์  ภัสส์ภานุเดช  ฝท.คก.6 
90.  นายสมศักด์ิ  กุละ  ปก.คส.6.4 
91.  นายอภิรัช  จันทร์ประดับ  นายช่างชลประทาน  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายพงศ์ศักด์ิ  อรุณวิจิตรสกุล  ผบร.ชป.๑๑ ติดราชการ 
2.  นายอวยชัย  แย้มสํารวล  ฝชก.คป.ปทุมธานี ติดราชการ 
3.  นายจุมพล  รักษาศรัย  ผอ.คป.สมุทรปราการ ติดราชการ 
4.  นายธีระ  อุนทะอ่อน  ฝวศ.คป.สมุทรสาคร   
5.  นายชัยรัต   เป้ามาลา  ฝจน.คป.สมุทรสาคร 
6.  นายนนทิกร  เย็นตระกูล  ฝจน.คบ.รังสิตใต้  
7.  นายอํานวย  ถ่ีถ้วน  ฝชก.คบ.รังสิตใต้ 
8.  นายทรงวิทย์  เหลืองอ่อน  กวบ.พก.2๑ 
9.  นายวรรณกิต  คําบุศย์  กปก.พก.2๑ 

10.  นายจงรักษ์  ผลวิเศษ  กปก.พก.2๒ 
11.  นางสาวอนุสรา      บูรณะจารุ  บท.พก.2๒ ติดราชการ 
12.  นายบัณฑิต  คล้ายขยาย  ผคน.๑๑ 
13.  นายประสิทธิ์  มนต์เวทา  ฝวศ.คน.11 
14.  นายสุธรรม  กอแก้วปฐมกุล  ฝชก.คน.๑๑ 
15.  นายวิเชียร  ยางงาม  ฝจม.๑๑ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.30  น. 
 ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสํานักชลประทานท่ี ๑๑ ครั้งท่ี 1/๒๕๕5 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 

มกราคม  ๒๕๕5  ซ่ึงเป็นการประชุมครั้งแรกของปี 2555 และเป็นการต้อนรับผู้อํานวยการโครงการฯท่ีย้ายเข้ามา
ปฏิบัติงานในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 ใหม่ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการท่ีเก่ียวข้องกับสํานักชลประทานท่ี 11  

-  นายเกียรติศักด์ิ  หนูแก้ว  ฝวศ.คป.อุตรดิตถ์  เป็น  ผอ.คป.นนทบุรี 
-  นายพรชัย  พ้นชั่ว  ผอ.คป.นนทบุรี  เป็น ผอ.คบ.นครศรีธรรมราช 
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-  นายพีระพงศ์  ลิมปนาธร  ผคน.4  เป็น ผอ.คป.สมุทรสาคร 
-  นายพิสิษฐ์  พิบูลย์ศิริ  ผอ.คป.สมุทรสาคร เป็น ผอ.คบ.ป่าสักใต้ 
-  นายชูชาติ  ศุภวรรธนางกูร ฝวศ.คบ.รังสิตใต้ เป็น ผอ.คป.ปทุมธานี 
-  นายวีระชัย  จิตรบรรเทา  ผอ.คบ.เริงราง  เป็น ผอ.คบ.รังสิตเหนือ 
-  นายไพโรจน์  อัมพรลักษณ์ ผอ.คบ.รังสิตเหนือ เป็น ผอ.คบ.เริงราง 
-  นายศักด์ิศิริ  อยู่สุข   ผอ.คบ.ผักไห่  เป็น ผอ.คบ.พระยาบรรลือ 
-  นายมงคล  แดงกระจ่าง  ฝวศ.คบ.พระพิมล เป็น ผอ.คบ.ผักไห่ 
-  นายพฤทธิพงศ์  ทัศน์อัญชุลีกุล ฝจน.คบ.แม่ยม  เป็น ผอ.คบ.รังสิตใต้  

ต่อจากนั้น ผส.ชป.11 ให้ผู้อํานวยการโครงการฯท่ีย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในเขตสํานักชลประทาน     
ท่ี 11 ใหม่ กล่าวในท่ีประชุม ดังนี้ 
ผอ.คป.นนทบุรี เดิมเป็น ฝวศ.คป.อุตรดิตถ์  สํานักชลประทานท่ี 3 ได้รับการเลื่อนและแต่งต้ังให้มาเป็น ผอ.คป.
นนทบุรี สํานักชลประทานท่ี 11 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใหม่ ขอความกรุณาพ่ี ๆ และนายทุกท่านช่วยแนะนําการปฏิบัติงานด้วย 
ผอ.คป.สมุทรสาคร เดิมเป็น ผคน.4 ได้รับการเลื่อนและแต่งต้ังให้มาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีนี้ จะทุ่มเทความรู้ความสามารถ
ท้ังหมดท่ีมีอยู่เพ่ือช่วยงานอย่างเต็มท่ี 
ผอ.คป.ปทุมธานี  ขอขอบคุณทุกท่าน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่ีให้ความไว้วางใจ ขอปวารณาตัว และขอคําแนะนําการ
ทํางานจากผู้อํานวยการโครงการฯรุ่นพ่ี และเพ่ือนข้าราชการทุกท่าน  
ผอ.คบ.รังสิตเหนือ  ต้ังแต่วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 กรมชลประทานมีคําสั่งให้มารักษาการในตําแหน่ง ปัจจุบัน
ให้ทําหน้าท่ี ผอ.คบ.รังสิตเหนือ จะต้ังใจทํางานให้ดีท่ีสุด 
ผอ.คบ.พระยาบรรลือ   เคยปฏิบัติงานท่ีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ํา
และบํารุงรักษา  และได้ย้ายออกจากโครงการฯนี้เป็นระยะเวลา 16 ปี  วันนี้ได้กลับมาเป็น ผอ.คบ.พระยาบรรลือ     
มีความต้ังใจจะปฏิบัติงานให้ดีท่ีสุด 
ผอ.คบ.รังสิตใต้ ก่อนท่ีจะมาเป็น ผอ.คบ.รังสิตใต้ ทําหน้าท่ี ฝจน.คบ.แม่ยม จังหวัดแพร่ มีความยินดีท่ีได้รับโอกาส
จากผู้บริหารระดับสูง มีความต้ังใจท่ีจะทํางานให้กรมชลประทาน สํานักชลประทานท่ี 11 เพ่ือสร้างชื่อเสียง และความ
สงบเรียบร้อย แก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ซ่ึงทราบว่าพ้ืนท่ีของโครงการฯรังสิตใต้ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาอย่างมาก จึงขอ
คําแนะนํา และขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  
ผส.ชป.11 ในนามสํานักชลประทานท่ี 11  ยินดีต้อนรับทุกท่าน หวังว่าคงได้ร่วมมือร่วมใจกัน ฝีไม้ลายมือคงไม่
ต้องพูดถึง เพราะ อธช. พูดว่าท้ัง 6 ท่าน อธช. เป็นคนเลือกเอง และขอแจ้งให้ทราบว่าสํานักชลประทานท่ี 11 จะมี
การประชุมประจําเดือน ทุกครั้งจะมีการหารือกันในประเด็นต่าง ๆ ปัญหาท่ีเกิดจะได้พิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน 
เพ่ือจะได้ดําเนินการไปด้วยดี  และได้เชิญหน่วยงานสนับสนุน ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานสําคัญท่ีจะผลักดันให้งาน
ชลประทานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในช่วงท่ีผ่านมาประมาณ 4 เดือน ไม่มีการประชุมเนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย 
ต้ังแต่ปลายเดือนกันยายน – ธันวาคม 2554 มีการต้ังศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ําหลาก สํานักชลประทาน
ท่ี 11 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกท่านเหน็ดเหนื่อย ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ติดตามสถานการณ์ ผลักดันน้ําจากด้านเหนือ
ท้ัง 2 ฝั่ง ตะวันออก ตะวันตก เพ่ือไล่น้ําลงทะเล จนภารกิจสิ้นสุดเบาบางในเดือนธันวาคม 2554 รวมท้ังผู้อํานวยการ
ส่วน ฝ่ายบริหารท่ัวไป และทุกท่านท่ีได้ร่วมผลักดัน ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2554 ยังมีการประชุมต้ังแต่เช้าจนสว่างของ
วันท่ี 6 ธันวาคม 2554 มีผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน และหน่วยงานนอกกระทรวงฯ  
มาตรวจเยี่ยมตลอดเวลา จึงค่อนข้างเหน็ดเหนื่อย ต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ หลังจากได้มีการดําเนินการแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลงได้ระยะหนึ่ง ต้องตรวจสอบพ้ืนท่ีเป็นอย่างไร ต้องฟ้ืนฟู เยียวยา หรือต้องมีแผนงานท่ีจะ
เตรียมการเร่งด่วน เพราะฉะนั้นแผนงานต่าง ๆ ท่ีเข้ามาจะมีการพิจารณาพ้ืนท่ีสําคัญ ต้องมีการทําความสะอาด มีการ
บํารุงรักษาอย่างเช่น พ้ืนท่ีโครงการฯรังสิตใต้ ซ่ึง รธบ. เป็นประธานในพิธี มีการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง
เชิญหน่วยงาน องค์กรท้องถ่ินร่วมกันดําเนินการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอฝาก ผอ.คบ.
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รังสิตใต้ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2555 เพราะประธานท่ีปรึกษาจะติดตามว่าการดําเนินการ
เป็นอย่างไร 

1.2 กิจกรรมสําคัญสํานักชลประทานท่ี ๑๑ ดังนี้ 
-  วันท่ี ๒๗ กันยายน 25๕๔ นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผส.ชป.11 เป็นประธานประชุม

ผู้บริหารสํานักชลประทานท่ี ๑๑ สํานักเครื่องจักรกล และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ปี ๒๕๕๔  

- วันท่ี ๗ ตุลาคม 25๕๔ นายจริย์  ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ประธาน
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําบริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวพระราชดําริ เป็นประธานประชุม
การบริหารจัดการน้ําบริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวพระราชดําริ ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ  

-  วันท่ี ๑๐ ตุลาคม 25๕๔  นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป. ๑๑ ประธานคณะทํางาน
ศูนย์ปฏิบัติการติดตามวิกฤตการณ์น้ําหลาก ปี ๒๕๕๔ ประชุมคณะทํางานฯ ณ ศูนย์ติดตามวิกฤตการณ์น้ําหลาก       
ปี ๒๕๕๔ (ห้องศูนย์เรียนรู้ สํานักชลประทานท่ี ๑๑) โดยมีนายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์ ผชช.จษ ดร.วัชระ เสือดี ผพช.วพ.          
นายสมชาย ผิวรุ่งสุวรรณ ฝซส. ผอ.คบ., ผอ.คป. ในสังกัด และผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เนื่องจากสถานการณ์น้ําอยู่
ในภาวะวิกฤต  

-  วันท่ี ๑๓ ตุลาคม 25๕๔  นายชูชาติ ฉุยกลม วญช.ผค นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ 
ผส.ชป.๑๑ ประชุมคณะทํางานติดตามสถานการณ์น้ําฯ โดยมี นายทวีศักด์ิ ธนเดโชพล ผอ.ผง เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
คณะทํางานฯและผู้เก่ียวข้อง ณ ศูนย์ติดตามวิกฤตการณ์น้ําหลาก ปี ๒๕๕๔ (ห้องศูนย์เรียนรู้ สํานักชลประทานท่ี ๑๑)  

-  วันท่ี ๗ พฤศจิกายน 25๕๔ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ํา มาตรการ การเร่งระบายน้ํา ณ ศูนย์
ติดตามวิกฤตการณ์น้ําหลาก ปี ๒๕๕๔ (ห้องศูนย์เรียนรู้ สํานักชลประทานท่ี ๑๑) และออกตรวจสภาพพ้ืนท่ี ท่ีประสบ
อุทกภัย  

- วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 255๔ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.๑๑ เป็นประธานประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานในช่วงวิกฤตการณ์น้ําหลาก ปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสํานักชลประทาน ท่ี ๑๑ การประชุมในครั้งนี้
มีผู้บริหารกรมชลประทาน นายประสิทธิ์  สีโท วญช.สอ นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์ ผชช.จษ. นายโกศล เทียนทองนุกูล 
ผชช.สร. ร่วมประชุมด้วย 

-  วันท่ี ๒ ธันวาคม 25๕๔ นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ รธว. เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าอาคารท่ีทําการ สํานักชลประทานท่ี ๑๑ โดยจัดพิธีพร้อมกับ
การถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.๑๑  
นายธวัช กีรติทวีสุข ผส.คก. นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชลประทาน ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมพิธี  

-  วันท่ี ๕ ธันวาคม 25๕๔ นายชลิต ดํารงศักด์ิ อธช. เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารท่ีทําการ สํานักชลประทานท่ี ๑๑ กรมชลประทาน ปากเกร็ด      
มี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์  รธบ.  นายสัญชัย เกตุวรชัย รธส. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์  รธร. นายมนตรี                     
ตันตระกูล วญช.กส. นายภูวเนตร ทองรุ่งโรจน์ ผชช.จษ. นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.๑๑ นายโกศล   
เทียนทองนุกูล  ผส.รธ. นางสุวรรณา ยุวนานนท์ ผชช.ผภ. ว่าท่ี ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์  ผส.คญ. ดร.วัชระ เสือดี ผพช.วพ. 
นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชลประทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ผู้พักอาศัยในกรมชลประทาน    
ปากเกร็ด และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีจํานวนมาก  

-  วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 25๕๔ สํานักชลประทานท่ี ๑๑ ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานท่ี 2 สํานักงาน
เลขานุการกรม จัดกิจกรรมประเพณีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๕ รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
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ต้อนรับปีใหม่..2555…ณ บริเวณหน้าสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนายชัชวาล    
ปัญญาวาทีนันท์ รธร. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมทําบุญตักบาตรจํานวนมาก  

   - วันท่ี ๑๔ มกราคม 25๕๕ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.๑๑ เป็นประธานเปิดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ณ อาคารสวัสดิการร้านค้าส่วนท่ี ๒ (สโมสรเดิม) มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานจํานวนมาก 

    - วันท่ี ๒๐ มกราคม 25๕๕ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รธบ. เป็นประธานเปิดงานการจัด
กิจกรรม “รณรงค์ร่วมใจรักษาความสะอาดคลองรังสิตประยูรศักด์ิ”ณ สถานีสูบน้ําจุฬาลงกรณ์ โครงการฯรังสิตใต้ 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผส.ชป.๑๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ มีผู้ให้ความสําคัญจากองค์กร
ท้องถ่ิน การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  

สํานักชลประทานท่ี 11 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพราะถือเป็นภารกิจส่วนหนึ่งนอกเหนือจาก
ภารกิจปกติ ซ่ึงคงทราบในเล่มขาวคาดเขียว แผนฟ้ืนฟู แผนเร่งด่วน งบประมาณจะได้รับภายใน 2 เดือน เพราะฉะนั้น
มีเวลาท่ีจะปรับตัว การแก้ไขต่าง ๆ บางส่วนได้แจ้ง ผบร.ชป.11 ว่าประเด็นใดท่ีผู้บริหารให้ความสําคัญ อธช. มีความ
เป็นห่วง ต้องเรียนว่าสํานักชลประทานท่ี 11 ในช่วงท่ีผ่านมาผลการเบิกจ่ายอยู่เกือบท้ายสุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เก่ียวข้องจะช่วยกันเพ่ือผลักดันให้งานปกติ งานฟ้ืนฟู งานเร่งด่วน เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ช่วยระดมกําลังเพ่ือ
ดําเนินการภารกิจของกรมฯให้สําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย อธช. แจ้งว่างบฟ้ืนฟูภายใน 2 สัปดาห์ ถ้าไม่มีการ
ดําเนินการจะถูกเรียกเงินคืน ทราบว่าบางโครงการฯมีการดําเนินการแล้ว ฝากผู้เก่ียวข้องช่วยกันทํางานของสํานัก
ชลประทานท่ี 11 ให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้  

ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๕4 เม่ือวันศุกร์ท่ี  26  สิงหาคม ๒๕๕4 
ฝบท.ชป.๑๑ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๕4 เม่ือวันศุกร์ท่ี  26  สิงหาคม ๒๕๕4 
ท่ีประชุม พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๕4 เม่ือวันศุกร์ท่ี  26  สิงหาคม ๒๕๕4 (ไม่มี) 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือทราบ / เพ่ือพิจารณา 

๔.๑  สว่นจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา   
 4.1.1 ฝ่ายบริหารและจัดการน้ํา ฝจน.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม     

(1) สถานการณ์น้ําและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก  สภาพฝนโดยรวมของปีนี้จะ
เห็นว่าน้ําฝนโดยเฉลี่ยภาพรวมท้ังประเทศยังคงมีฝนมากกว่าปีก่อน ค่าเฉลี่ย 71.2 มิลลิเมตร สถานการณ์น้ํา         
ลุ่มเจ้าพระยา ณ วันท่ี 26 มกราคม ๒๕๕5 เข่ือนภูมิพลมีปริมาณน้ํา 11,499 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 85%   
น้ําไหลเข้าอ่างฯ 6.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 58 ล้านลูกบาศก์เมตร เข่ือนสิริกิต์ิมีปริมาณน้ํา 7,976         
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 1.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย 39.06 ล้านลูกบาศก์เมตร    
อ่างเก็บน้ําแควน้อย ปริมาณน้ํา 548 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 58% น้ําไหลเข้าอ่างฯ 2.40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ระบาย 10.37 ล้านลูกบาศก์เมตร เข่ือนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ํา 629 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 80% ไม่มีน้ํา
ไหลเข้าอ่างฯ ระบาย 3.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ําไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ 1,019 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ระดับน้ําเหนือเข่ือนเจ้าพระยา+16.50 เมตร รทก. ท้าย+9.62 เมตร รทก. ปริมาณน้ําไหลผ่าน 509 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที เข่ือนพระรามหกปิด ปตร.  

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 111.36 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 19.93 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ําไหลผ่าน 
73.38 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ําไหลผ่าน 27.77  ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.   
ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 2.68 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ําไหลผ่าน 11.95 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตกท่ี ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ําไหลผ่าน 35.18 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ 
ปริมาณน้ําไหลผ่าน 30.21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ําไหลผ่าน 90.21 ลูกบาศก์เมตร/วินาที        
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ปตร. ผักไห่- เจ้าเจ็ด 1.64 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ปตร.โพธิ์คอย ไม่ได้รับรายงาน ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ําไหล
ผ่าน 1.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ําไหลผ่าน 224.39 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์   
ปิดการระบาย 

แผนการจัดสรรน้ําฤดูแล้ง ปี 2554/2555 ภาพรวมลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตามแผน 
13,220 ลูกบาศก์เมตร ระบายแล้ว 5,916 ลูกบาศก์เมตร เหลือ 7,300ลูกบาศก์เมตร สํานักชลประทานท่ี 11 
ได้รับน้ําท้ังหมด 1,815 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นฝั่งตะวันออก 960 ลูกบาศก์เมตร ฝั่งตะวันตก 850 ลูกบาศก์เมตร 
ผลการใช้ฝั่งตะวันออกท่ี ปตร.พระศรีศิลป์ ปตร.พระศรีเสาวภาค ณ วันนี้ 2 ปตร.รวมกัน 94.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/
วินาที แผนท่ีกรมฯกําหนด คือ 75 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาที ได้รับมากกว่าแผน จุดเฝ้าระวังฤดูแล้งทุกจุดปกติ มีจุด
เดียวท่ีระบายน้ําตํ่า คือ ปตร.สิงหนาท และท่ีโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ระดับน้ํายังคงสูงแต่ไม่ถึงข้ันวิกฤต อยู่ในส่วน
ท่ีต้องเฝ้าระวัง  

พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2554/2555 ในเขตสํานักชลประทานท่ี ๑๑ พ้ืนท่ี
ชลประทาน 2,903,411 ไร่ แผนปลูกพืช 1,537,913 ไร่ ปลูกจริง 511,005 ไร่ เก็บเก่ียว - ไร่ พ้ืนท่ีเสียหาย - ไร่  
พืชไร่ 5,392 ไร่ พืชผัก 25,319 ไร่ อ้อย 270 ไร่  ไม้ผล 137,764 ไร่ ไม้ยืนต้น 33,429 ไร่ บ่อปลา ๒๒7,610 ไร่  
บ่อกุ้ง 88,888 ไร่ นาหญ้า ๕,๕93 ไร่ อ่ืนๆ 30,370 ไร่ 

(2) การจัดทํารายงานสรุปเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554 ขอให้โครงการฯสรุป
สถานการณ์ในช่วงน้ําหลาก ตามท่ีได้ประชุมท่ีกรมสามเสน เม่ือ 2 สัปดาห์ก่อน ส่งให้ ฝจน.ชป.๑๑ ภายในวันท่ี 27 
มกราคม 2555 เพ่ือจะได้รวบรวมส่งสํานักอุทกฯ ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2555  
 ท่ีประชุมรับทราบ 

4.1.2 งานแผนงานและงบประมาณ  ฝงจ.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 
 (1) การติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จําเป็น และงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555 สํานักชลประทานท่ี 11 ได้งบฉุกเฉินถึงปัจจุบันประมาณ 400 
ล้านบาท ในภาพรวมประมาณ 60%  มีหลายโครงการฯรายงานไม่สมบูรณ์ โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต โครงการฯ
ภาษีเจริญ รายงานได้ดีมาก มีการรายงานตลอดเวลา และผลการเบิกจ่ายค่อนข้างดีมาก ขอความกรุณาโครงการฯอ่ืนๆ 
นําไปเป็นตัวอย่าง ในส่วนงบฉุกเฉินต้องรายงานทุกวัน หากมีผลเบิกจ่ายท่ีได้จากหน่วยเบิกจ่าย โปรดส่งให้ ฝงจ.ชป.11 
ก่อนวันอังคาร เพ่ือทีมงาน ฝงจ.ชป.11 จะได้ลงข้อมูลเสริมให้สมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงในหนึ่งสัปดาห์ทีมงาน ฝงจ.ชป.11  
มีสิทธิลงรายงานในวันอังคารเท่านั้น แต่โครงการฯสามารถลงรายงานได้ทุกวัน ส่วนงบฟ้ืนฟู เรียนว่าครั้งท่ี 2 เงินคงจะ
มาเร็ว ๆ นี้ ถ้าหากได้จัดสรรงบประมาณแล้วสามารถกรอกลงในแบบรายงานได้ทันที สําหรับการรายงานท่ีได้แจกให้
ขอให้โครงการฯปฏิบัติตาม และหากมีปัญหาสามารถสอบถามได้  สําหรับงบปกติ ขณะนี้ในระบบยังไม่เปิดให้ลงข้อมูล 
งานป้องกันน้ําเค็มดําเนินการเบิกจ่ายไปมากแล้ว แต่ยังลงข้อมูลไม่ได้ หากกองแผนงานเปิดให้ลงข้อมูลขอให้
ดําเนินการด้วย 
ผส.ชป.11 งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 3 วันอังคารท่ีผ่านมา ครม.อนุมัติแล้ว ให้ ฝงจ.ชป.11 ติดตามด้วย 
ฝงจ.ชป.11 มีบันทึกอนุมัติเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 ในเรื่องการรายงานเห็นตัวอย่างหน่วยเบิกจ่ายจังหวัด
สุพรรณบุรี ไม่ต้องส่งให้ทุกวันอังคาร เพราะลง Website แล้วสามารถเปิดดูได้ Website ของทุกโครงการฯขอให้มีผล
เบิกจ่ายโดยเฉพาะหน่วยเบิกจ่าย ฝงจ.ชป.11 จะทําแบบฟอร์ม และจะหารือแต่ละหน่วยเบิกจ่ายให้ลงใน Website 
และไม่ต้องรายงาน ฝงจ.ชป.11 ทุกวันอังคาร และ ฝงจ.ชป.11 จะได้นําผลการเบิกจ่ายไปลงให้ 

 (2) ผลการประกาศผลงาน หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ 2554 ผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 11 ได้รับรางวัลผู้บริหารการจัดการความรู้ดีเด่น (CKO 

AWARD 2011) และสํานักชลประทานท่ี 11 ได้รับรางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น (KM AWARD 2011) พร้อม
ท้ัง 4 ผลงานได้รางวัลชมเชย ซ่ึงกรมชลประทานจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรในงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมชลประทาน ประจําปี พ.ศ. 2555 ทีมงานจัดการความรู้ของสํานักชลประทานท่ี 11 รวมท้ังโครงการฯ            
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มีความหวังว่า ปี 2555 สํานักชลประทานท่ี 11 จะรักษาแชมป์ไว้อีก 1 ปีเป็นปีท่ี 3 ผู้อํานวยการสํานักชลประทาน   
ท่ี 11 จะได้รับรางวัล CKO เกียรติยศ      
ผส.ชป.11 CKO ดีเด่น การจัดการความรู้ดีเด่น สํานักชลประทานท่ี 11 ไม่ใช่ท่ีตัว ผส.ชป.11 แต่เป็นทีมงานได้
ช่วยกัน ท่ีผ่านมาทุกคนเสียสละเวลาช่วยกัน เรื่อง KM สํานักชลประทานท่ี 11 ใช้วิธีการ ใช้สื่อต่างๆ ท่ีเห็นชัดเจนคือ 
การประชุม Video Streaming ทีมงานท่ีอยู่โครงการฯได้รับความร่วมมือด้วยดี สํานักชลประทานท่ี 11 มีการ
ดําเนินการต่อเนื่องและเชื่อมโยง ขอเรียนว่าปีนี้การจัดการความรู้ คงเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การจัดทําแผนงาน
สรุปเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 โดยแยกเป็นเรื่องน้ําแล้ง น้ําท่วม น้ําเสีย น้ําเน่า รวมถึงน้ําเค็ม คือเรื่องคุณภาพน้ํา 
ผอ.คบ.รังสิตใต้ มีความรู้ด้านนี้ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 มีทีมงานท่ีจะดําเนินการเก่ียวกับ 
เรื่องน้ํา ซ่ึงในพ้ืนท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 มีปัญหาดังกล่าว คิดว่าคงจะได้มาร่วมทีมงาน อีกเรื่องคือการจัดการ
เก่ียวกับการใช้ท่ีดินต่าง ๆ ต้องทําให้เป็นรูปธรรม ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะการเกิดอุทกภัย        
ปี 2554 เป็นหลักแนวทางการบริหารจัดการจะทําอย่างไร เพราะแต่ละโครงการฯจะแตกต่างกันไป และมีวิธีการท่ี
แตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ท่ีโครงการฯได้นําเสนอสํานักชลประทานท่ี 11 จะนํามารวบรวมเป็นตัวแม่บท 
และแตกสาขาออกไป เรื่องใดเป็นเรื่องท่ีเก่ียวพัน เป็นเรื่ององค์ความรู้ท่ีจะต้องทําให้เกิดความชัดเจนในการเสริมองค์
ความรู้ของสํานักชลประทานท่ี 11 เรื่องการบริหารจัดการน้ําโดยเฉพาะเรื่องอุทกภัย ขอฝากทุกท่านไว้เพ่ือจะได้
ทํางานร่วมกัน และเพ่ือชื่อเสียงของสํานักชลประทานท่ี 11 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.1.3  ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบํารุงรักษา  ฝปค.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 
 (1) การติดตามประมาณการของแผนงานปรับปรุงระบบชลประทานท่ี ปี พ.ศ.2555 

               - งานปรับปรุงระบบชลประทานขอให้โครงการฯท่ีได้รับอนุมัติแผนงานตามเล่มขาว
คาดเขียวเร่งจัดส่งประมาณการโดยด่วน 
    - แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานปี พ.ศ.2556 สํานักชลประทานท่ี 11 ได้
จัดส่งแผนไปแล้วแต่ยังขาด รายงานการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเบ้ืองต้น แผนงานค่าปรับปรุงท้ัง
โครงการฯให้ถ่ายเอกสารรายงานสรุปจํานวน 2 ชุด ส่วนแผนงานค่าปรับปรุงระบบชลประทานเฉพาะจุด ค่าปรับปรุง
สะพาน ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และค่าก่อสร้างอ่ืนให้ใช้รูปแบบการพิจารณาโครงการเบ้ืองต้นตามแบบฟอร์ม 

กพค.ชป.11 แผนงาน/โครงการของรัฐ (1 แผ่น 1 โครงการ) พร้อมแนบไฟล์ ส่งภายในวันท่ี 30 มกราคม 2555 

          -  แผนงานปรับปรุงระบบชลประทานปี 2557 – 2559 ขอให้โครงการฯจัด
รายงานการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเบ้ืองต้นโครงการละ 1 เล่ม ขอรายละเอียดท่ี ฝปค.ชป.11 

(2) การติดตามประมาณการแผนงานค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 
            - แผนงานค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน กรมฯได้อนุมัติแผนงาน
แล้ว ขอให้โครงการฯท่ียังไม่ได้จัดส่งประมาณการเร่งส่ง 
            - แผนงานค่าซ่อมแซมป้องกันน้ําเค็มปกติ และแผนงานป้องกันน้ําเค็มเพ่ิมเติมครั้ง
ท่ี 1 กรมฯได้อนุมัติแผนงานแล้ว ขอให้โครงการฯท่ียังไม่ได้จัดส่งประมาณการเร่งส่ง 

(3) การติดตามประมาณการแผนงานโครงการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ําและ
ระบบชลประทานท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 
      - แผนงานโครงการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ําและระบบชลประทานท่ี
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ครั้งท่ี 2 ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2555 และสํานัก
ชลประทานท่ี 11 ได้แจ้งไปท่ีโครงการฯเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2555  โดยกรมฯได้สั่งการให้เร่งรัดการจัดหา 
      -  แผนงานโครงการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานด้านแหล่งน้ําและระบบชลประทานท่ี
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ครั้งท่ี 3 ครม. ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 กรมฯได้
สั่งการให้เร่งรัดการจัดหา 



 ๙

           - ภาพรวมงบประมาณรายการท่ีไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้ใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการไม่เกิน 3 เดือน และรายการต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ให้ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการไม่เกิน 6 เดือน 

(4) การติดตามโครงการท่ีต้องเร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ปี 2555 ผอ.ผง. ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุดเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2555 ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ
ของรัฐ (1 แผ่น 1 โครงการ) ประมาณการ และประมาณการฉบับสมบูรณ์จัดทําในรูป pdf.file รายการใดท่ียังไม่
สามารถจัดทําประมาณการได้ ขอให้ส่งแผนงาน/โครงการของรัฐ(1 แผ่น 1 โครงการ) ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 4.1.4  ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํา ฝปน.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 

           (1) รายงานสภาพภูมิอากาศ  จะเห็นว่าช่วงนี้จะมีเมฆมากในช่วงตอนล่างของประเทศ
ไทย ร่องความกดอากาศตํ่าจะเลื่อนข้ึนจากตอนใต้ และมีรอยต่อระหว่างความกดอากาศสูง ความกดอากาศตํ่าอยู่ท่ี
ประมาณ 1010-1012 รอยต่อนี้จะทําให้เกิดฝน กระแสลมใต้ได้พัดข้ึนซ่ึงจะทําเมฆฝนมาตกในทะเล มีฝนตกตอนใต้
ของประเทศไทย กับช่วงตอนกลาง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝนตกประมาณ 50-60 มิลลิเมตร  

                สถานการณ์ปัจจุบันของปรากฏการณ์ ENSO เดือนธันวาคม 2554 อุณหภูมิ
ผิวหน้าทะเลบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตํ่ากว่าค่าปกติประมาณ 1 องศา
เซลเซียส น้อยกว่าช่วงท่ีผ่านมาแต่ขยายพ้ืนท่ีมาทางตะวันตกมากข้ึน และอุณหภูมิก่ึงผิวหน้าทะเล และท่ีอยู่ลึกลงไป
บริเวณเดียวกัน อุณหภูมิตํ่ากว่าค่าปกติส่วนด้านตะวันตกของมหาสมุทรอุณหภูมิผิวหน้าทะเล และท่ีอยู่ใต้ทะเลลึกลง
ไปอุณหภูมิสูงกว่าปกติมากกว่าช่วงท่ีผ่านมา สําหรับระบบบรรยากาศลมท่ีระดับ 850 hPa ลมค้าตะวันออกพัดปก
คลุมตอนกลาง และด้านตะวันตกเหนือน่านน้ํามหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีกําลังแรงกว่าปกติ และแรงกว่าเดือนท่ี
ผ่านมาเช่นเดียวกันท่ีระดับ 200 hPa ลมตะวันตกกําลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมบริเวณเดียวกัน และสามารถวิเคราะห์
เห็นลักษณะของลมหมุนเวียนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และลมหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ ความ
ผิดปกติของระบบบรรยากาศ และในมหาสมุทรท่ีเกิดข้ึนบ่งบอกถึงสถานการณ์ของปรากฏการณ์ลานีญาท่ีผ่านมามี
กําลังอ่อนถึงปานกลาง  การคาดหมาย ปรากฏการณ์ลานีญาจะปรากฏต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางปี พ.ศ.2555 
ผลกระทบกับประเทศไทย คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะในช่วง 
ฤดูแล้ง (เดือนมกราคม – เมษายน 2555) ต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝน พ.ศ.2555 (เดือนพฤษภาคม) สําหรับอุณหภูมิเฉลี่ย
จะตํ่ากว่าค่าปกติ ส่งผลให้ในช่วงฤดูร้อน ปี พ.ศ.2555 อากาศจะไม่ร้อนมากนัก กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตาม
สถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็น
ระยะ ๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตินิยมวิทยาต่อไป 

                ในการติดตามสภาพอากาศต้ังแต่เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 
เป็นการเฝ้าระวังว่าถ้ามีฝนตกมากกว่าปกติก็จะเป็นปีน้ํามากจากการคาดการณ์ 
  (2) รายงานคุณภาพน้ําในแม่น้ํา / คลอง ท่ีสําคัญ ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ํา เรื่องน้ําเน่า 
น้ําเสีย น้ําเค็ม ขณะนี้ในพ้ืนท่ีไม่มี เพราะบริหารน้ําท่ีส่งมาตอนบนมากกว่าปกติ จึงทําให้ปัญหาในแม่น้ําเจ้าพระยาไม่มี
เรื่องน้ําเค็มได้งบประมาณอาคารปิดก้ันน้ําเค็มเรียบร้อยแล้ว 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 4.1.5  ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ํา ฝชน.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 
      การจัดระบบการปลูกข้าว กรมฯ โดยนายอภินนท์ฯ ได้มีการสํารวจพ้ืนท่ีตาม

โครงการฯเข้าระบบการปลูกข้าว ซ่ึงในปีงบประมาณ 2554 สํานักชลประทานท่ี 11 ยังไม่มีโครงการฯ เพราะฉะนั้น
สํานักชลประทานท่ี 11 จะต้องดําเนินการ คือ  

- จัดทําแบบสํารวจ จข.01 เพ่ือให้โครงการฯนําไปให้เกษตรกรดําเนินการสํารวจ
พ้ืนท่ี  



 ๑๐ 

       - จํานวนเปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้โครงการฯรับเอกสารท่ี ฝจน.ชป.11 
และส่งคืนภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือรวบรวมส่งกรมฯเพ่ือจะดําเนินการของบประมาณต่อไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 4.2  สว่นปฏิบัติการ  ผปก.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 

   (1)  รายงานความก้าวหน้าโครงการสําคัญ 
 - ประตูระบายน้ําคลองอ้อมโรงหีบพร้อมอาคารประกอบ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

         - พนังก้ันน้ําคลองชายทะเล  ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - สถานีสูบน้ํา ประตูระบายน้ําปลายคลองสาลี  ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 - ประตูระบายน้ํากลางคลองสําโรง  ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จํากัด  วงเงินค่า

ก่อสร้าง ๗๗,๒๕0.000 บาท ลงนามสัญญาเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘o วัน เริ่มสัญญา  ๑๕  
กันยายน ๒๕๕๒  สิ้นสุดสัญญา ๗  มกราคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขสัญญา แผนงาน 100%  ผลงาน 
75%  ช้ากว่าแผน 25% 

 - เข่ือนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ยังมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนตัว
ของเข่ือน ผส.ชป.11 ไปดูงานเม่ือวันอังคาร สรุปเป็นแนวทางได้ว่าเป็นการแก้ไขแบบเพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง 
  (2) ติดตามงานประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา 3 แห่ง  (พระอุดม บางบัวทอง และปากคลอง
รังสิต) โดย ผปก.ชป.11 

   - สถานีสูบน้ําปากคลองรังสิต อยู่ระหว่างพิจารณากําหนดเขตก่อสร้างระหว่างถนน         
ติวานนท์ กับ บริเวณปากคลองรังสิต ซ่ึงจะสํารวจความพร้อม ความต้องการของประชาชนโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง 

   - ปตร.คลองพระอุดม การออกแบบด้านโยธาเสร็จแล้ว คงจะมีการเร่งรัดให้เสร็จภายในต้น
เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
           - ปตร. และสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง ในพ้ืนท่ีมีปัญหาเรื่องขอบเขตในตัวอาคาร การท่ี
จะไปประชุมราษฎรต้องมีแผนและขอบเขตในตัวอาคารท่ีชัดเจน  

   - ปตร. และสถานีสูบน้ําคลองบางกรวย แบบเสร็จ ประกาศผล TOR แล้ว 
ผวศ.ชป.11 ปตร.บางบัวทองมีปัญหาจุดก่อสร้าง มี 2 แห่ง ขอให้เจ้าของงานสํารวจทําประชามติด้วย 
ผปก.ชป.11 การท่ีจะไปประชุมราษฎรต้องมีแบบ และขอบเขตท่ีชัดเจน  
 ท่ีประชุมรับทราบ    

๔.๓  ส่วนวิศวกรรมบริหาร  ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งท่ีประชุม 
      งานศึกษาสํารวจออกแบบรายละเอียด มี 2 ส่วนคือ 
      1. งานแผนงานปกติได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเพียง 1 งาน ของโครงการฯรังสิตเหนือ 

ซ่ึงได้งบประมาณปี 2555 ในเล่มขาวคาดเขียวเป็นงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ํายังไม่มีผลสํารวจและออกแบบ       
ไม่ทราบต้ังงบประมาณได้อย่างไร 

      2. งานมหาอุทกภัย ปี 2554 ซ่ึงเป็นงานศึกษาสํารวจและออกแบบ สํานักชลประทานท่ี 11 
โดยส่วนวิศวกรรมบริหาร ออกแบบเอง บางส่วนส่งให้สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสํานักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นผู้ดําเนินการสํารวจและออกแบบเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2555 แล้ว  
 ท่ีประชุมรับทราบ 

๔.๔  ส่วนเครื่องจักรกล  ผคก.ชป.๑๑  แจ้งท่ีประชุม 
 (๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ําและปริมาณการสูบน้ําในเขตพ้ืนท่ีสํานักชลประทาน

ท่ี ๑๑  สํานักชลประทานท่ี ๑๑ มีสถานีสูบน้ํา 100 แห่ง เครื่องสูบน้ํา 428 เครื่อง ใช้งานได้ 386 เครื่อง ชํารุด 42  
เครื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 



 ๑๑

ท่ี ชื่อโครงการ 
จํานวนสถานี 

(แห่ง) 
มีเครื่องสูบน้ํา 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีใช้การได้ 

(เครื่อง) 
เครื่องท่ีชํารุด 

(เครื่อง) 
๑ ปทุมธานี 18 ๔7 35 12 
๒ นนทบุรี 17 33 29 4 
๓ สมุทรปราการ - - - - 
๔ สมุทรสาคร ๔ ๑๘ ๑8 - 
๕ รังสิตเหนือ - - - - 
๖ รังสิตใต้ ๖ ๓๘ 37 1 
๗ พระองค์ไชยานุชิต ๗ ๓o 28 2 
๘ ชลหารพิจิตร ๑0 ๑3๙ 121 18 
๙ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ๑ ๘ ๘ o 
๑o พระยาบรรลือ 5 19 18 1 
๑๑ พระพิมล ๔ ๒๑ 20 1 
๑๒ ภาษีเจริญ ๒7 71 68 3 

รวม 100 428 386 42 

 (๒)  การประกวดโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม ๕ ส 
เพ่ือเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดําริ   

       สํานักชลประทานท่ี 11 ได้มีการจัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส เน้นการดูแลสถานีสูบน้ํา 
เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2552 มีการประกวดสถานีสูบน้ําท้ัง 12 โครงการ ปีท่ีผ่านมาเนื่องจากเกิดอุทกภัยจึงงดเว้นไป 
แต่ปี 2555 จะเริ่มใหม่  เป็นโครงการฯต่อเนื่องจากปี 2554 พยายามเน้นเรื่องกิจกรรม 5 ส เครื่องจักรเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ประกอบของสถานี บุคลากรท่ีดูแลสถานีสูบน้ําต้องได้มาตรฐาน ส่วนการตรวจสอบของคณะกรรมการ
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ผส.ชป.11 สภาพน้ําปีนี้ค่อนข้างมากกว่าปีท่ีแล้ว ฝั่งตะวันออก ปตร.พระศรีศิลป์ ปตร.พระศรีเสาวภาค         
น้ําค่อนข้างสูง เชื่อว่าฝั่งตะวันออกสามารถจัดสรรน้ําได้ ต้ังแต่โครงการฯรังสิตเหนือ  โครงการฯรังสิตใต้ ขอฝากให้ช่วย
บริหารจัดการจะแก้ไขอย่างไร ปัญหาเรื่องของระบบ บุคลากร และมวลชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้ําจะมีการร่วมมือกัน
อย่างไร เรื่องระบบปลูกข้าวต้องพิจารณา ส่วนฝั่งตะวันตก เชื่อว่าปริมาณน้ําน่าจะดีกว่า เพียงแต่ฝั่งตะวันตกระบบส่วน
ใหญ่จะมีความเสียหาย โดยเฉพาะโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน  และโครงการฯพระยาบรรลือ แต่ขณะนี้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี การเตรียมความพร้อมปีนี้ค่อนข้างจะมาก งานท่ีเป็นเล่มขาวคาดเขียว และงานเร่งด่วน 
วิศวกรรมต้องรีบดําเนินการ ขอให้โครงการฯประสานรายละเอียดว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างไร อธช. เน้นย้ํามาก 
ส่วนปฏิบัติการ ถือว่าเป็นส่วนปฏิบัติการใหม่ เพราะ โครงการก่อสร้าง 1-2/11 ย้ายไปสังกัดสํานักพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดกลาง ภารกิจของงานคงจะมีความชัดเจน ท่ีหวังคือภารกิจต่อเนื่องท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี งานก่อสร้างท่ีแล้วเสร็จแต่ไม่มี
การส่งมอบ ทําให้มีปัญหาการบริหารจัดการ ขอให้มีคณะกรรมการส่งมอบงานระหว่างงานก่อสร้างกับงานส่งน้ํา      
จึงต้องการให้เร่งรัด มีงบบางส่วนท่ี รธบ. มอบให้ งานซ่อมแซมเป็นกิจกรรมเร่งด่วน การดําเนินการซ่อมแซมในส่วนท่ี
เป็นรอยต่อระหว่างก่อสร้างกับส่งน้ํา งานบางอย่างสามารถดําเนินการได้โดยใช้งบซ่อมแซม ซ่ึง ผอ.คป. ผอ.คบ. 
สามารถดําเนินการเพ่ือรับมอบ เพ่ือให้ภารกิจสมบูรณ์และสามารถท่ีจะบริหารจัดการน้ําให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดช่องว่างได้ ประเด็นนี้ขอให้ผู้อํานวยการโครงการฯใหม่ได้ทราบ เพราะฉะนั้นถ้าต้ังงบเก่ียวกับเรื่อง
ของรอยต่อระหว่างการส่งมอบงานก่อสร้างกับส่งน้ํา จะพิจารณาให้ในระดับต้นๆ แล้วจึงพิจารณาความจําเป็นท่ี
เก่ียวข้องในโครงการฯเป็นลําดับต่อไป พ้ืนท่ีกรมชลประทานปากเกร็ดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีรองรับกิจกรรมของผู้บริหาร 
แม้แต่สนามน้ําแก้จนก็จะใช้เป็นท่ีสําหรับรับรองแขกผู้ใหญ่ จําเป็นต้องปรับปรุงบํารุงรักษา นอกจากนี้ยังมีภารกิจท่ี
เร่งด่วนต่าง ๆ ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย ซ่ึงเป็นภารกิจของส่วนปฏิบัติการ  ส่วนเครื่องจักรกลถือว่าสําคัญ เพราะพ้ืนท่ี



 ๑๒

สํานักชลประทานท่ี 11 การบริหารจัดการน้ําภายใต้ความเสี่ยง มีสถานีสูบน้ํา 100 สถานี เครื่องสูบน้ํา 428 เครื่อง 
ถ้าไม่มีเครื่องมือท่ีบริหารจัดการคงไม่สามารถดําเนินการได้  จากเหตุการณ์ท่ีผ่านมาเราสู้เต็มท่ีจากเครื่องจักรเครื่องมือ
ท่ีมีอยู่ เพราะฉะนั้นการท่ีส่วนเครื่องจักรกลได้เสนอโครงการนําร่องฯ 5 ส ซ่ึงได้มีการดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม 
กิจกรรมการทําความสะอาด มีการบํารุงรักษา มีการบริหารจัดการท่ีดี มีการประกวด 2 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้มี
แผนแม่บท มีคู่มือปฏิบัติซ่ึงผู้บริหารได้ทราบ ถือว่าเป็นโครงการนําร่องท่ีเป็นรูปธรรมสามารถนําเสนอให้ผู้ใหญ่ทราบ  
ท่ีผ่านมาใช้วิธีการปฏิบัติให้เห็นผลว่าสามารถดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือได้ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ําได้ผลดี
และบางส่วนท่ีมีปัญหาการซ่อมแซมต่าง ๆ จะน้อยกว่าท่ีไม่มีการดําเนินการ ขอฝากไว้ให้ช่วยร่วมมือกันท้ังเรื่องการ
บํารุงรักษาตัวเครื่องสูบน้ํา และบุคลากร เพ่ือให้งานของสํานักชลประทานท่ี 11 เป็นไปด้วยดี 
ผวศ.ชป.11 งานนโยบาย ปตร. และสถานีสูบน้ํา 3 แห่ง (พระอุดม บางบัวทอง และ   ปากคลองรังสิต) ไม่ได้อยู่
ในแผน MTEF ให้ ผปก.ชป.11 จัดเข้าแผนงานด้วย 
ผส.ชป.11 แผนเร่งด่วนภายใน 2 เดือน งบประมาณคงได้รับ  ให้ ฝปค.ชป.11 ทําเพ่ิมเติม 
ผอ.คป.นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีให้ส่งแผนขุดลอกกําจัดวัชพืชภายในวันจันทร์ท่ี 30 มกราคม 2555  อธช. ให้ส่งแผน
ขุดลอกกําจัดวัชพืช และซ่อมคันก้ันน้ําเพ่ิมเติม ขอหารือว่าส่งจังหวัด หรือส่งสํานักชลประทานท่ี 11 
ผส.ชป.11 แผนขุดลอกกําจัดวัชพืชเป็นงาน กยน. ให้ส่งจังหวัด สําเนาสํานักชลประทานท่ี 11  
ผอ.คบ.พระยาบรรลือ  ตามท่ีโครงการฯ ได้รับบันทึกสํานักชลประทานท่ี 11 ให้ตรวจสอบงานท่ีทหารพัฒนาเข้าไป
ดําเนินการอยู่ในแผนของทหารพัฒนา ขอทราบความชัดเจนในส่วนตรงนี้ทหารเป็นผู้ดําเนินการใช้หรือไม่ เนื่องจาก
โครงการฯ ทําแผนงานเพ่ิมเติมส่งให้สํานักชลประทานท่ี 11 คือรายชื่อคลองท่ีมีเพ่ิมข้ึน โครงการฯมีความต้องการให้
ทหารพัฒนาดําเนินการ แต่ขอเรียนว่ามีปัญหาการใช้พ้ืนท่ี ถ้าเป็นไปได้ให้ผลักดันงานท่ีโครงการฯเสนอไปอยู่ในแผน
ของทหาร เนื่องจากการเตรียมงานป้องกันอุทกภัยจะเป็นข้อท่ีชี้แจงได้ว่าได้วางแผน หรือประสานแผนกับหน่วยงานท่ี
เข้ามาดําเนินการโดยทางทหาร 
ผส.ชป.11 งานท่ีทหารพัฒนาเข้าดําเนินการเป็นงานท่ีคณะกรรมการจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริเสนอว่า
สามารถขุดลอกในพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือสนับสนุนชลประทานท่ีไม่มีงบประมาณเข้าไปดําเนินการ เป็นงบของทหาร
ชลประทานเพียงแต่ประสานงานซ่ึงเป็นทางเลือกหนึ่ง   ถ้าหากไม่มีแผนตรงนี้ก็ขอการสนับสนุนจากทหารพัฒนาได้ 
แผนบางส่วนได้ให้ทางทหารพัฒนาไปแล้ว ผส.ชป.11 จะพิจารณาชื่อท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะให้ทหาร
พัฒนาดําเนินการต่อไป 
ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  งบฟ้ืนฟู 2 ท่ีผ่าน ครม. แล้วมีรายการอะไร งบเร่งด่วน วิธีจัดซ้ือเหมือนเดิมไม่มีวิธีพิเศษ
อย่างปีท่ีแล้วใช่หรือไม่  โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้รับหนังสือจากสํานักชลประทานท่ี 11 หมายเหตุช่องสุดท้าย  
ศปภ. เป็นผู้ดําเนินการ คือคันเจ้าเจ็ดฝั่งใต้ กับสถานีสูบน้ําสิงหนาท 2 ดําเนินการโดย ศปภ. เป็นงานปี 2556 -  
2557 ศปภ. เข้ามาดําเนินการท้ังหมดใช้หรือไม่ ยกเว้นเรื่องท่ีดินซ่ึงโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จะประสานให้ถูกต้อง
หรือไม่ เพราะแบบยังไม่มี ใครเป็นผู้จัดซ้ือจัดจ้าง และเป็นผู้ติดตาม สิ่งเหล่านี้แบ่งกันให้ชัดเจน เรียนถามแทนหลาย ๆ
โครงการฯ เพราะมีหลายงานท่ี ศปภ. เป็นผู้ดําเนินการ ถ้าในส่วนโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน คงดําเนินการตามปกติ 
ผส.ชป.11 งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 , 3  ครม.ได้อนุมัติแล้วทุกรายการ ของสํานักชลประทานท่ี 11 ให้ดําเนินการได้ 
และปฏิบัติตามท่ี อธช. ได้แจ้งแล้ว 

งบเร่งด่วน รายละเอียดท่ีแจ้งไว้ว่างบยังไม่ลงตัว บางส่วนอาจจะต้องมีการกู้แต่ภายในระยะเวลา 2 
เดือน คงได้รับ ปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างต้องเป็นประเด็นปัญหาจะทําให้เสร็จตามแผนอย่างไร อาจต้องมีเรื่องของการ
ดําเนินการในกรณีพิเศษ จะหารือกัน ในส่วนกลางทําเป็น SP2 แต่ลักษณะฉุกเฉินคงไม่ได้ ความชัดเจนยังไม่ดีพอ 
ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน ส่วนวิธีการคงจะต้องได้รับความชัดเจนจากกรมฯ อีกครั้งหนึ่ง 

เรื่องนโยบาย ศปภ. ท้ังสํารวจและออกแบบ สพก. ดําเนินการเอง 
ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  งบฟ้ืนฟู 2 บ้านพักท่ีทําการท่ีตั้งไปแล้ว จะได้รับงบประมาณหรือไม่ 
ฝปค.ชป.11 งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 ตามหนังสือ รธบ. แจ้งให้ทุกโครงการฯ ทราบ เม่ือ 12 มกราคม 2555 สามารถดู
ได้จาก Website สําหรับงานบ้านพัก กรมฯเสนอไปแล้วแต่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการฯ 



 ๑๓

ผส.ชป.11 เป็นงบเฉพาะงานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนระบบชลประทานท่ีได้รับอนุมัติ ครม. ครั้งท่ี 2 , 3  
ส่วนงบฟ้ืนฟู เรื่องบ้านพักคงต้องติดตามต่อไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ  
 ๔.5  หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  (๑)  โครงการปฏิบัติการคันคูน้ําท่ี ๑๑  ผคน.๑๑ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(๒)  ฝ่ายจัดหาท่ีดิน ๑๑  ผู้แทน ฝจม.11  แจ้งท่ีประชุม     
     ตามท่ี กองกฎหมายและท่ี ดิน มีแผนในการขอต้ังงบประมาณประจําปี  2556           

(ตามแบบฟอร์ม ท.ด.15/1) จึงขอให้พิจารณาดําเนินการในรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ท.ด.15/1 เฉพาะข้อ 1-3 
ช่องท่ีดิน/แปลง และช่องเนื้อท่ี/ไร่ ถ้าทราบ ประกอบค่าพิกัดท่ีจะทําการก่อสร้างและจะต้องดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือฝ่ายจัดหาท่ีดิน 11 จะได้ขอต้ังงบประมาณรายจ่ายค่าซ้ือท่ีดิน ปี 2556               
ส่งฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และส่งกองแผนงานต่อไป ขอให้ส่งฝ่ายจัดหาท่ีดิน 11 ภายในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2555  
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(๓)  นิติกร สชป.๑๑  ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม 
 ประชุมรับทราบ  

(๔)  งานสํารวจกันเขต 11  สร.รว.11 แจ้งท่ีประชุม 
      สืบเนื่องจากการเกิดอุทกภัยท่ีผ่านมา ทําให้พ้ืนท่ีในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 ได้รับ

ผลกระทบ รายละเอียดแนวเขตต่าง ๆ สูญหายเป็นส่วนมาก จึงขอให้โครงการฯสํารวจแนวเขตในความรับผิดชอบมี
ส่วนท่ีหลักเขตสูญหาย และแจ้งเป็นรายการ ส่งให้ สร.รว.11 เพ่ือจะได้นําเข้าแผนในปี 2556 ต่อไป 
ผส.ชป.11 เม่ือวานประชุมเรื่องปากคลองรังสิต ความชัดเจนยังไม่มี ให้ ผอ.คบ.รังสิตเหนือ ผอ.คบ.รังสิตใต้    
ประสานกันจะดําเนินการอย่างไร ขอฝากไว้อาจจะหารือกันในประเด็นท่ีได้ประชุมกันเม่ือวาน ต้องขอความสนับสนุน
จาก ผอ.คป.ปทุมธานี ด้วย 
ผอ.คป.ปทุมธานี  วันนี้ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นําเรียนข้อสรุปเบ้ืองต้นเรื่องสถานีสูบน้ําท่ีปาก
คลองรังสิตด้วยวาจา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯให้สรุปเรื่องไปท่ีจังหวัด ซ่ึงจะทําเป็นหนังสือเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
พิจารณาต่อไป เพราะมีท้ังข้อดีข้อเสีย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯมีความห่วงใยว่าถ้ายังหาจุดสรุปไม่ได้ ได้เรียนว่าเบ้ืองต้น
สํานักชลประทานท่ี 11 ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการเตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ําจุฬาลงกรณ์ไว้แล้ว เรื่องสถานีสูบน้ําได้
ข้อสรุปอย่างไร สํานักชลประทานท่ี 11 จะไปพบหรือทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯต่อไป  
ผส.ชป.11 งานปากคลองรังสิตต้องชัดเจน การดําเนินการต้องต่อเนื่อง หลังจากอุทกภัยมีประเด็นต่าง ๆ         
ท่ีเก่ียวพันกับผู้เก่ียวข้อง ต้องให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ต้องดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความต้องการของประชาชน 
ไม่ใช่ความต้องการของกรมชลประทาน ฝาก ผอ.คป.ปทุมธานี ได้ประสานวัน เวลา ด้วย 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

   (๕)  ฝ่ายสํารวจทําแผนท่ีทางพ้ืนดิน ๑๑  ฝด.ผด.11  แจ้งท่ีประชุม 
         ตามท่ีกรมชลประทานได้เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนต่อ

คณะกรรมการด้านการวางแผนและกําหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ (กยน.) กรมฯ
ได้มอบหมายให้สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จัดทําแผนงานสํารวจเพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านราคาค่าพิกัด 
ราคาค่าระดับของอาคารชลประทาน และคันก้ันน้ําต่าง ๆ ในบริเวณท่ีมีอุทกภัยในเขตสํานักชลประทานท่ี 11      
ฝ่ายสํารวจทําแผนท่ีทางพ้ืนดิน 11 จึงมีบันทึกขอความอนุเคราะห์ข้อมูล โครงการฯในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 
เพ่ือขอข้อมูล ชื่อ ปตร. ตําแหน่งท่ีต้ัง อําเภอ จังหวัด และพิกัดของปตร.เป็นระบบ UTM ส่งภายในวันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2555 เพ่ือนํามาประกอบการสร้างแผนท่ีตําแหน่งอาคาร ปตร.ท้ังระบบในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 
เพ่ือปรับค่าพิกัด และค่าระดับให้เป็นปัจจุบัน และนํามาใช้ในการบริหารจัดการน้ําให้มีความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 



 ๑๔

ผส.ชป.11 ขอความร่วมมือโครงการฯดําเนินการตามท่ี ฝด.ผด.11 แจ้งด้วย เรื่องการสํารวจตามแผน MTEF  
ให้พิจารณาด้วย  
ฝด.ผด.11 ฝ่ายสํารวจทําแผนท่ีทางพ้ืนดิน 11 คงไม่มีความสามารถทําได้ทุก ปตร. แต่จะใช้ ปตร. หลักก่อน 
เพราะจํานวนเงินคงไม่ครอบคลุมมาก รายละเอียดจะประสานงานอีกครั้งหนึ่ง 
ผส.ชป.11 ฝาก ผวศ.ชป.11 ประสานในรายละเอียดด้วย 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

(๖)  ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี ๖  ผศป.ท่ี 6  แจ้งท่ีประชุม 
            ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลท่ี ๖ ขออนุญาต ฝน.คก.6 เป็นผู้รายงานท่ีประชุม 
ฝน.คก.6 ขณะนี้เครื่องสูบน้ําท่ีติดต้ังในเขตสํานักชลประทานท่ี 11 ตามโครงการฯต่างๆ ฝั่งตะวันตก และ    
ฝั่งตะวันออก รวม 363 เครื่อง ชนิดใช้น้ํามัน 258 เครื่อง และชนิดใช้ไฟฟ้า 105 เครื่อง เบิกจ่ายน้ํามันต้ังแต่วันท่ี 6 
มกราคม 2555 ขณะนี้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรหมดแล้ว เครื่องสูบน้ําท่ีใช้น้ํามันต้องหยุดปฏิบัติงาน แต่เครื่องสูบน้ํา
ท่ีใช้ไฟฟ้ายังปฏิบัติงานอยู่ 105 เครื่อง เป็นเครื่องสูบน้ําขนาด 1  2  3 ลูกบาศก์เมตร และเครื่องผลักดันน้ํา 
ผส.ชป.11 เป็นนโยบายการระบายน้ําฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะแม่น้ําท่าจีน ซ่ึงรวมกันปฏิบัติอยู่ ทราบว่าศูนย์ฯ 6 
จะมีปัญหาน้ํามัน ให้ ฝจน.ชป.11 สอบถามรายละเอียด  
ฝจน.ชป.11 มีแผนงานท่ีสํานักชลประทานท่ี 11 และ รธบ. ได้อนุมัติเม่ือปลายเดือนธันวาคม 2554 จํานวน
160 เครื่อง เท่าท่ีดูจากรายงานจะไม่ได้ติดต้ังตรงตามจุดท่ี รธบ. อนุมัติ รธบ. ถามว่าติดปัญหาอะไร เหตุใดติดต้ังไม่
ตรงจุด แต่ปัจจุบันได้ประสานโครงการฯเหลือเครื่องสูบน้ําท่ีต้องสูบอยู่อีก 60 เครื่อง ขอประมาณการเม่ือต้นสัปดาห์
และได้รับงบประมาณแล้ว 
ผส.ชป.11 ขอหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ขอถามพ้ืนท่ีโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สถานการณ์บริเวณริมแม่น้ําท่าจีน
เป็นอย่างไร  ต้องการเครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติมอย่างไร 
ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  ตอนนี้น้ํายังมีท่วมอยู่ท่ีอําเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 8,000 ไร่ ซ่ึงเป็น
เรื่องปกติคิดว่าภายในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คงเข้าสู่ภาวะปกติ พอทํานาได้ ขณะนี้มีการนําน้ําจาก
แม่น้ําท่าจีนเข้าคลองพระยาบรรลือ ได้ประสานโครงการฯพระยาบรรลือ  และนําเครื่องสูบน้ําไปต้ังเป็นแนวคลอง
เหนือใต้แล้ว ปัจจุบันเปิด 1.20 เมตร ระดับน้ําเม่ือวานเปิด 50 เซนติเมตร 2 บาน เป็น 1.61 เมตร จาก 1.46 
เมตร วันนี้เปิด 1.20 เมตร น้ําข้ึน 1.70 เมตร โครงการฯพระยาบรรลือ ยืนยันจะรักษา 180 เมตร ซ่ึงขณะนี้ประตู
ปลายคลองท้ังหมดในแนวต้ังได้ปิดหมดแล้ว ยกเว้นประตูรางหวาย ซ่ึงปัจจุบันปิดแล้ว และสูบออกท่ีปลายคลองราง
หวาย ปลายคลองพระยาบรรลือ ให้น้ําออกเจ้าพระยา สําหรับเครื่องสูบน้ําคงไม่ต้องการ เพราะประตูทุกบานปิด โดย
เก็บน้ําในเขตลาดบัวหลวง บางไทร ยกเว้นบางซอท่ีต้องสูบออกท่ีรางหวาย และมีเครื่องสูบน้ําอยู่แล้ว 4 เครื่อง ขนาด 
12 นิ้ว ขณะเดียวกันด้านท่าจีนก็สูบออก ในทุ่งตะวันตกมีเหตุการณ์เดินขบวน ผู้ท่ีมาเดินขบวนอยู่ในทุ่งสอง   พ่ีน้อง 
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําท่าจีน สํานักชลประทานท่ี 13 ขอให้หยุดสูบน้ําท่ีสถานีสูบน้ําพระยาบรรลือ ซ่ึงสูบอยู่  2 เครื่อง 
ขณะเดียวกันคลองสาลีสูบ 4 เครื่อง และในขณะท่ีข้างล่างพระพิมล บางไทรสูบออกมากแต่ราษฎรไม่เห็น     ในทุ่ง
ตะวันตกสถานีสูบน้ําพระยาบรรลือ เป็นจําเลยท่ี 1 ไม่ว่าจะทําอะไรชาวบ้านรู้หมด  
ผอ.คบ.พระยาบรรลือ  ประตูรางหวายในพ้ืนท่ียังมีน้ําท่วมอยู่อีกประมาณ 5,000 ไร่ หยุดสูบหลายวัน เม่ือวานนี้
น้ํามันไปส่งแล้ว คาดว่าถ้าไม่ติดขัดเรื่องน้ํามันอีก 3 วันคงหมดปัญหา ส่วนท่ีประตูน้ําพระยาบรรลือ ได้หารือกับ
โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จะรักษาระดับเก็บกักไว้ไม่เกิน 180 เมตร พยายามจะช่วยรับน้ําทางคลองสายหลัก  
คลองขุนศรี คลองลากฆ้อน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระน้ําในคลองพระยาบรรลือ ให้มีระดับไม่สูงนัก ซ่ึงจะส่งผลให้
โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สามารถท่ีจะระบายน้ําลงมาได้ 
ผอ.คบ.พระพิมล  ในทุ่งของพระพิมลตอนนี้สถานการณ์ปกติ 
ผอ.คบ.ภาษีเจริญ  ไม่มีความต้องการเครื่องสูบน้ํา 
ผส.ชป.11 กรณีชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีรวมตัวกันจะไปปิดถนนสาย 340 เป็นพ้ืนท่ีสํานักชลประทานท่ี 11  
12 และ 13 พรุ่งนี้หาข้อสรุปจะไปดูพ้ืนท่ี ขอเชิญศูนย์ฯ 6 ด้วย และจะนัดหมายผู้เก่ียวข้อง สํานักชลประทานท่ี 11  



 ๑๕

12 และ 13 หารือให้เกิดความชัดเจน และประเด็นเรื่องน้ํามันนโยบายของผู้บริหารต้องเข้าใจ การพูดว่าน้ํามันไม่มี 
จึงไม่สูบพูดไม่ได้ แต่เป็นเรื่องท่ีต้องบริหารจัดการ หรือบูรณาการกัน สํานักเครื่องจักรกลหรือพ้ืนท่ีในโครงการฯ
สามารถท่ีจะสนับสนุนให้ยืม หรือขอยืมสํานักชลประทานท่ี 11 น่าจะเป็นการแก้ไขได้ ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหาย 
พรุ่งนี้ขอนัดหมายผู้เก่ียวข้อง ให้ ผบร.ชป.11 ประสานด้วย 
ฝปน.ชป.11 เฝ้าระวังดูน้ําในแม่น้ําท่าจีน ปตร.บางสามวันนี้ข้ึนกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร เป็นน้ํามาจากฝั่ง
ตะวันออก สงสัยว่าน้ําจํานวนนี้มาในทุ่งสองพ่ีน้องอย่างไร ทางโพธิ์พระยาท้ิงมาน้อย ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทราบ
หรือไม่  
ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  เพราะน้ําท่าจีนสูงตลอดเวลา โดยด้านใต้คือโครงการฯพระพิมล โครงการฯภาษีเจริญ 
โครงการฯพระยาบรรลือ ลุ่มน้ําท่าจีนน้ําเอ่อข้ึนไปแล้วไหลย้อนเข้าพ้ืนท่ีจนกระท่ังน้ําท่าจีนน้อยลง โครงการฯ      
ภาษีเจริญ หยุดสูบ โครงการฯพระพิมล สูบน้อยลง น้ําท่าจีนเริ่มขยับทางแล้ววนกลับเพราะไม่มีคันเหมือนท่ีโครงการฯ  
พระยาบรรลือน้ําท่วมตรงบางบัวทองท้ังท่ีมีน้ําผ่านประตูทุกวัน น้ําออกมาข้างหลังเป็นทะเลสาบแล้วออกข้างๆ ถามว่า
ออกเจ้าพระยาหรือไม่ ไม่มีใครตอบได้ คือมีประตูอยู่กลางน้ํา น้ําผ่านประตู แต่น้ําไปไหนไม่ทราบออกข้างๆ เข้าทุ่งผ่าน
ประตูเหมือนเดิม 
ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน  พรุ่งนี้ รธบ. ไปประชุมท่ีโครงการฯโพธิ์พระยาเวลา 09.00 น. เวลาประมาณ 12.00 น.   
ไปท่ีวัดไผ่ บ้านท่าจีน ดูเครื่องผลักดันน้ําของโครงการฯบางเลน ไปดูสถานีสูบน้ําพระยาบรรลือ และ ปตร.สิงหนาท 
โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน  
ผส.ชป.11 ผู้เก่ียวข้องคงจะต้องไปร่วมกันเรื่องข้อมูลต่างๆ ให้มีความชัดเจนข้ึน ขอเชิญฝ่ายสูบน้ําด้วย  
 ท่ีประชุมรับทราบ  

(๗)  ฝ่ายอาคารสถานท่ี ๒   ฝอน.2  ไม่มีเรื่องแจ้งท่ีประชุม 
ผส.ชป.11 ฝ่ายอาคารสถานท่ี 2 มีหลายเรื่องต้องหารือกันในวาระ เรื่องถนน ความสะอาด ได้รับคําชมจาก
ผู้สําเร็จราชการ ขอฝากสนามหญ้า โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างสนามน้ําแก้จนและสํานักวิจัยและพัฒนา เป็น
ความรับผิดชอบหรือไม่ ถ้าใช่ขอให้ช่วยพัฒนาด้วย เรื่องการรื้อเกาะกลางถนนเม่ือคราวพระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จ 
ขณะนี้กลายเป็นท่ีของรถซ่ิง ให้ติดตัวสะดุดอย่างเดิมเพ่ือเป็นการป้องปราบไม่ให้เป็นท่ียึดครองของรถเหล่านี้  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
 5.1  ฝงจ.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม   
        (1)  งบฟ้ืนฟูครั้งท่ี 2 ครม. อนุมัติเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 ขอให้โครงการฯดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 หากไม่แล้วเสร็จจะถูกดึงเงินกลับ อย่างไรก็ตาม          
การติดตามดูได้ในรายงานท่ี ฝงจ.ชป.11 นําเรียน ดังนั้นการรายงานสําคัญ ผลการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นอย่างไร   ต้องลง
ในรายงานตลอดเวลา อีกสักครู่จะนําเรียน ผส.ชป.11 ลงนาม และถ่ายสําเนาแจกให้ต่อไป 
        (2)  ให้ส่งโครงการท่ีต้องเร่งดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ปี 2555 เพ่ิมเติม สาระสําคัญขอให้โครงการฯท่ีเก่ียวข้องอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
             -  กรณีเสริมความม่ันคงคันก้ันน้ําให้มีความแข็งแรงข้ึน โดยเฉพาะความสูงกว่าเดิม ตามท่ี
ออกแบบไว้จะใช้งบประมาณเท่าใด 
            -  กรณีอาคารบังคับน้ําตามแนวคันก้ันน้ํามีสภาพใช้งานไม่สมบูรณ์ ขอให้ตรวจสอบความ
แข็งแรงของอาคาร กรณีการปิด-เปิด และหากมีความต้องการท่ีจะซ่อมแซมต้องระบุซ่อมแซมท่ีใด อย่างไร 
งบประมาณเท่าใด แจ้งเป็นตาราง 
            -  กรณีระดับน้ําสูงเท่าปี 2554 จะต้องเสริมความสูงของคันก้ันน้ําอีกเท่าใด และ
ดําเนินการท่ีใด ใช้งบประมาณเท่าใด โดยกําหนดแบบฟอร์ม มีตัวอย่างให้ สาระสําคัญ รายการอะไรบ้าง ตําบล พิกัด 
สภาพปัญหาเป็นอย่างไร ลักษณะงานทําอย่างไร  



 ๑๖ 

ตามท่ีกล่าวมา ฝงจ.ชป.11 จะลง Web site ในเมนูติดตามงาน ในเรื่องรายงานท่ีแจกให้  
สาระสําคัญงบฉุกเฉินข้อ 1 ฝงจ.ชป.11 ม่ันใจว่าโครงการดําเนินการเสร็จแล้ว ทุกโครงการฯ แต่กองแผนงานมีบันทึก
ฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2554 ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2555 ให้โครงการฯท่ีได้รับงบฉุกเฉินจัดทํา
รายงานเสร็จ ส่ง ฝงจ.ชป.11 เพ่ือรวบรวมเป็นภาพรวมของสํานักชปลระทานท่ี 11  คันก้ันน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
ต้องส่งภายในวันท่ี 27 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ส่งท่ี E-mail ศุภชัย หรือ คุณทองธัช เพ่ือรวบรวมส่ง     
กองแผนงานต่อไป 
ผส.ชป.11 ผู้อํานวยการโครงการฯทุกท่าน มอบหมาย ฝ่ายวิศวกรรมโครงการฯ หรือเจ้าหน้าท่ีดําเนินการให้ทัน
กําหนดเวลาด้วย 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 5.2  ฝบท.ชป.11 แจ้งท่ีประชุม 
        เรื่องขอเชิญร่วมทําบุญ และร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ บริเวณลานหินโค้ง วัดชลประทาน
รังสฤษฏ์  วันพฤหัสบดีท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 06.00 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
จะมาเป็นประธาน รายละเอียดได้แจ้งให้ทราบแล้ว 
ผส.ชป.11 เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานและร่วมสนับสนุนทําบุญในครั้งนี้ด้วย 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 ท้ายการประชุม  ผส.ชป.11 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมงานเลี้ยง
สังสรรค์  ณ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.                                                                   
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